

คำแถลงของ ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

งานเปิดตัว PromptPay-PayNow สำหรับวิดีโอคลิปเผยแพร่วันที่ 29 เมษายน 2021

---

ผมมีความยินดีที่จะประกาศถึงการเปิดให้บริการพร้อมเพย์-เพย์นาวซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินรายย่อยระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ การเชื่อมโยงระบบพร้อมเพย์กับระบบเพย์นาวภายใต้ความร่วมมือของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้ ทำให้เกิดบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบทันทีเป็นครั้งแรกของโลก บริการนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่มีมานานในการโอนเงินระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องระยะเวลาในการทำธุรกรรม และต้นทุนที่สูง

บริการใหม่นี้เป็นการต่อยอดจากระบบพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย ที่เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2559 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยมุ่งสู่สังคมการชำระเงินที่ทันสมัย ยกกระดับคุณภาพและส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมเพย์มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้การใช้ธุรกรรมออนไลน์ของภาคธุรกิจและประชาชนสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เห็นได้จากยอดจำนวนลงทะเบียนของพร้อมเพย์ที่สูงถึง 56 ล้านเลขหมาย นอกจากนี้ ภาครัฐได้ใช้ประโยชน์จากพร้อมเพย์ในการส่งเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนคนไทยได้โดยตรงในช่วงวิกฤตนี้

ด้วยความสำเร็จของพร้อมเพย์ในประเทศไทย ธปท. มีความตั้งใจที่จะยกระดับการเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้พัฒนาบริการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านคิวอาร์โค้ดกับประเทศญี่ปุ่นในปี 2561 ลาวในปี 2562 กัมพูชาในปี 2563 และ เวียดนามในต้นปีนี้ และจะมีการเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

การเชื่อมโยงระบบพร้อมเพย์-เพย์นาวในวันนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการมุ่งสู่การชำระเงินยุคดิจิทัลของไทย บริการดังกล่าวมีความสะดวก ใช้งานง่าย ในลักษณะเดียวกับบริการโอนเงินภายในประเทศในปัจจุบัน รวดเร็วด้วยการโอนเงินแบบทันที ปลอดภัยด้วยระบบที่พัฒนาบนมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล และมีต้นทุนการทำรายการที่ต่ำลง

โครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือของทุกฝ่าย ผมขอขอบคุณกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกลางสิงคโปร์ ระวี เมนอน ผู้บริหารและทีมงาน ผู้เกี่ยวข้องจากสมาคมธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งผู้ให้บริการระบบการชำระเงินของทั้งสองประเทศ

ในระยะต่อไป ธปท. จะยังคงผลักดันนวัตกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการบูรณาการทางการเงินและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ขอบคุณมากครับ